

## BAFSผลงานเด่น เที่ยวบิน-น้ำมัน จ่อชิงงานอุตะภา

**ทันหุ้น** - BAFS ตั้งเป้ารายได้  
ปีนี้ได้ 4-5% ขยายตัวตามปริมาณ  
ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และ  
เที่ยวบิน → → → **อ่านหน้า 8**

### ➔ BAFS (ต่อจากหน้า 1)

คาดปริมาณการเติมน้ำมันเฉลี่ยปีนี้ได้ 5-6% จากปีก่อน  
เฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิปีนี้น่าจะสูงกว่าปกติ 28-29% จาก  
ปีก่อนที่ 26.6% หลังหมดค่าใช้จ่ายพิเศษ จ่อเสนอตัว  
เข้าให้บริการเติมน้ำมันในสนามบินอุตะภา

นายประกอบเกียรติ นินนทา กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
หรือ BAFS กล่าวว่าแนวโน้มรายได้รวมปี 2561 ยังเติบโต  
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า 4-5% จากปี 2560  
ที่มีรายได้ 3,640.21 ล้านบาท สอดคล้องตามปริมาณนัก  
ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนยังประเทศไทยที่เพิ่มมาก  
ขึ้น ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่ม  
ขึ้นเพื่อรองรับตามจำนวนนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ในช่วงครึ่งหลังของทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเดือน  
พฤศจิกายน-ธันวาคม และมกราคม จะเป็นช่วงไฮซีซั่น  
ของธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทคาดว่าปริมาณการเติมน้ำมัน  
เฉลี่ยทั้งปี 2561 นี้ จะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 5-6% อย่างไร  
ก็ดีบริษัทจับตาดูผลกระทบจากพายุฝนที่อาจส่งผลขัด  
ขวางการบิน รวมถึงผลกระทบกรณีเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต  
ที่กีดกันให้นักท่องเที่ยวเงินลดลงหรือไม่

#### ● อัตรากำไรเพิ่ม

พร้อมกันนี้ บริษัทคาดว่า อัตรากำไรสุทธิโดยเฉลี่ย  
ในปี 2561 นี้ จะกลับมาอยู่ในระดับที่เป็นปกติที่ประมาณ  
28-29% จากปีก่อนอยู่ที่ 26.6% เนื่องจากในปีนี้นับบริษัทไม่มี  
ค่าใช้จ่ายพิเศษ คือ ค่าเช่าเซตก่อสร้างน้ำมันที่ชำรุดและกลับ  
รายการประมาณการหนี้สินเข้ามากดดันผลการดำเนินงาน  
อย่างเช่นปีก่อนอีกแล้ว อีกทั้งแนวโน้มผลการดำเนินงานใน

ปีนี้ยังสามารถเติบโตได้ดี ทำให้มองว่าจะช่วยผลักดันอัตรา  
กำไรสุทธิให้กลับมาอยู่ในระดับที่เป็นปกติได้

สำหรับเงินลงทุนในปี 2561 บริษัทคาดว่าจะใช้งบ  
ลงทุนประมาณ 5.2 พันล้านบาท โดยหลักๆ จะเป็นการ  
ลงทุนด้านการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันไปภาคเหนือระยะ  
ทางประมาณ 500 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เฟส โดย  
ในเฟสแรกนับระยะทางตั้งแต่คลังบางปะอิน จังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงคลังจังหวัดพิจิตร คาด  
แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้ภายในไตรมาส 1/2562  
และเฟสที่ 2 ส่วนต่อท่อส่งน้ำมันจากพิจิตรไปจนถึง  
คลังจังหวัดลำปาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส  
4/2562 พร้อมรับรู้อย่างดีทันที

#### ● เกาะติดอุตะภา

ขณะเดียวกันบริษัทยังมีความสนใจที่จะเข้าร่วม  
เสนอราคาการเป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันในสนามบินอุ  
ตะภา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขอข้อกำหนดขอบเขต  
และรายละเอียดของโครงการดังกล่าวที่ชัดเจน (TOR)  
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน

อย่างไรก็ดีบริษัทยืนยันความประสงค์ว่ามีความพร้อม  
ในการดำเนินการกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อ  
เนื่อง สำหรับสนามบินอื่นๆ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการ  
รอการเปิดประมูลเช่นเดียวกัน

ส่วนความคืบหน้าการลงทุนร่วมกับบริษัท พีทีจี  
เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ปัจจุบันได้  
ดำเนินการจัดตั้งบริษัทและปูฐานองค์กรตามแผนการที่  
วางไว้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานด้านก่อสร้างได้ภายในปี  
2562 เป็นต้นไป ในเบื้องต้นจะเปิดให้บริการสถานีเติมน  
้ำมันรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หน้าคลังน้ำมัน  
จังหวัดพิจิตร, หน้าคลังน้ำมัน จังหวัดลำปาง และหน้า  
สถานีเพิ่มแรงดัน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งตอนนี้มีที่ดิน  
รองรับไว้ทั้งหมดแล้ว ☺